

NEWSLETTER EXCISE

www.excise.go.th

กรมสรรพสามิต

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ISSUE 03 MARCH 2019



- + โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม
- + มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนตามโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม
- + แนวทางการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา
- + รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562 (เบื้องต้น)

- + พบถูกฟ้อง ขอผมเดอะ
- + ครอบครัวที่อบอุ่น จะต้องทำอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ
- + รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- + มงย้อเลนส์



www.excise.go.th



ISSUE 03 March 2019

บทบรรณาธิการ

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน พบกับ Excise Newsletter อีกครั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนกับเดือนมีนาคม กรมสรรพสามิตก็ได้จัดกิจกรรมดีๆ อย่างโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสุราและบุหรี่ โดยในโครงการได้มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายที่เราได้นำมาให้ติดตามกันภายในเล่ม ตลอดจนบทความแนวทางการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา และรายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากสำนักแผนภาษี บทความเรื่องผมถูกฟ้องขอผมเถอะ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บทความครอบครัวอบอุ่น เรื่องครอบครัวที่อบอุ่น จะต้องทำอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ และอีกเช่นเคยกับรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และปิดท้ายด้วยมอย่งย้อนเลนส์ ซึ่งติดตามต่อได้ภายในเล่ม

CONTENTS

สารบัญ

- 03 โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม
- 05 มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนตามโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม
- 08 แนวทางการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา
- 09 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562 (เบื้องต้น)
- 11 ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ
- 12 ครอบครัวที่อบอุ่น จะต้องทำอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ
- 13 รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- 14 มอย่งย้อนเลนส์

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์	นายวรวรรณ ภิญโญ		
ที่ปรึกษา	นายพงษ์สิทธิ์ สุเมิตยกุล		
บรรณาธิการ	นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์		
กองบรรณาธิการ	นางจารุณี ฉายวิริยะ	นายวิศรุต ปะภิระณะ	นายทรงกรด โตตริงทรัพย์
	นางสาวพงษ์จิรา ทิพย์รักษ์	นายพิเชษฐ พุทธา	นางสาววทัญญู ดวงแก้ว
	นางสาวสิริมา ศรีโรจน์	นายเดชาธร วลัยเพชร	นางสาวนาภาพร ศุภระมงคล
ฝ่ายภาพ	นายธนรัตน์ สุวรรณเมนะ	นายवंสันต์ สุขใจ	นายภาณุวัฒน์ บุญอินทร์
	นางฉัตรนภา บุณนาค	นายบุรินทร์ ศิริกุล	
ออกแบบจัดพิมพ์	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด		
กองบรรณาธิการ	Excise Newsletter ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนรัชโยธิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300		
	โทรศัพท์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ 55732 โทรสาร 0-2241-4778 หรือ public@excise.go.th		

โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการคัดเลือกเยาวชนกว่า 300 คน ให้คงเหลือ 30 คน เพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอลกับผู้ฝึกสอนอดีตทีมชาติ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต รวมทั้งเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562





มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนตามโครงการ สรรพสามิตเพื่อสังคม

นายวรวรธรณ์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนตามโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอล เพื่อพัฒนากิจกษะการเล่นฟุตบอลของเยาวชนอย่างถูกวิธี อีกทั้ง ยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรมสรรพสามิตให้แก่เยาวชนได้รับทราบ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม







แนวทางการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา

ข้อมูลจากสำนักแผนภาษี

ก่อนพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ สุราในประเทศกำหนดให้ผู้ผลิตสุราต้องส่งตัวอย่างสุราที่ผลิตให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดยสุราดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่ในกรณีของสุรานำเข้าไม่มีข้อกำหนดให้ต้องส่งตัวอย่างสุราเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ มีเพียงข้อกำหนดเรื่องแรงแอลกอฮอล์ของสุรานำเข้าว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถือเป็นกรปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างสุราในประเทศ และสุรานำเข้า

ต่อมาได้มีการแก้ไขประเด็นดังกล่าวในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างสุราที่ผลิตในประเทศและสุรานำเข้า โดยได้ออกกฎกระทรวงการอนุญาตนำสุรามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 และนำมาตรการควบคุมคุณภาพสุรามากำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ เช่นเดียวกับสุราในประเทศ โดยให้ผู้ผลิตสุราในประเทศต้องส่งตัวอย่างสุราที่ผลิตได้เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนอนุญาตให้ผลิตออกจำหน่าย และให้ผู้ประสงค์จะนำสุรามาในราชอาณาจักรเพื่อขายในประเทศจะต้องส่งตัวอย่างสุราให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุรว่าสุราดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนขออนุญาตนำสุรามาในราชอาณาจักร

อนึ่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นมาตรฐานทั่วไปที่ผู้ผลิตในประเทศต้องส่งตัวอย่างสุราเพื่อตรวจสอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนมีการผลิตสุรา ประกอบกับมาตรฐานดังกล่าวสามารถให้ผู้ผลิตในประเทศยื่นขอใช้เครื่องหมายแสดงมาตรฐาน (มอก.) ได้ โดยกำหนดให้ใช้มาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งปรากฏว่าการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบกับผู้นำเข้า สถานทูตของประเทศต่างๆ ได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างของเทคโนโลยีด้านการผลิตและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราของไทยไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล จึงขอให้ไทยพิจารณาทบทวนมาตรฐานดังกล่าว

กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตนำสุรามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การตรวจและวิเคราะห์คุณภาพสุรา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และได้มีการประชุมหารือกันอย่างกว้างขวาง จำนวน 4 ครั้ง โดยในการประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมศุลกากร เพื่อศึกษาแนวทางในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การขออนุญาตนำสุรามาในราชอาณาจักร และมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะคำนึงถึงด้านสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคสุราเป็นสำคัญ อีกทั้งให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล โดยมีหลักการในการพิจารณา ดังนี้

1. หลักการด้านสุขภาพอนามัย โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัย และต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งใช้ข้อมูลสถิติผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราที่ผลิตในประเทศและสุรานำเข้า ผลการศึกษาหรือผลงานวิจัย และข้อมูลต่างประเทศสำหรับการอ้างอิงในการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าว
2. หลักปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ซึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ หรือต้องไม่เป็นการกีดกันทางการค้า

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตนำสุรามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีอำนาจในการออกประกาศมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล โดยขอแก้ไขข้อ 5 (2) จากเดิม “ส่งตัวอย่างสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต่ออธิบดีเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนยื่นคำขอใบอนุญาต หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...” เป็นการ “ส่งตัวอย่างสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรต่ออธิบดีเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนยื่นคำขอใบอนุญาต หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด...” ซึ่งจะได้ออกประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราสำหรับสุราที่ผลิตในประเทศและสุรานำเข้าใหม่ตามแนวทางที่คณะทำงานฯ ได้ให้ความเห็นชอบ โดยแบ่งมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเป็น 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานไวน์ มาตรฐานสุราแช่เย็น มาตรฐานสุรากลั่น และมาตรฐานเบียร์ ต่อไป

รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562 (เบื้องต้น)

1. ผลการจัดเก็บรายได้

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2562
จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 51,135.64 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,672.93 ล้านบาท
หรือสูงขึ้น 3.38% แต่ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,211.26 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 4.15%



2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้

เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสูงกว่าปีก่อน
แต่ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
สามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ ดังนี้



2.1

ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

จัดเก็บได้ 19,284.64 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 421.10 ล้านบาท หรือลดลง 2.14% และต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,239.29 ล้านบาท หรือ 6.04% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากการชำระภาษีในช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการนำเข้า 2,025 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมทั้งปริมาณ การชำระภาษีน้ำมัน ลดลงเกือบทุกประเภท เนื่องจากปริมาณการใช้ดิบโตต่ำกว่า ที่ประมาณการไว้



ภาษียรถยนต์

จัดเก็บภาษีได้ 11,651.40 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (9,872.06 ล้านบาท) จำนวน 1,779.34 ล้านบาท หรือ 18.02% และสูงกว่าประมาณการตาม เอกสารงบประมาณ (10,197.11 ล้านบาท) จำนวน 1,454.30 ล้านบาท หรือ 14.26% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการผลิตรถยนต์ เพื่อจำหน่ายในประเทศยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดตัวรุ่นใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบกับผู้ประกอบการเร่งการผลิต เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าที่ซื้อในงาน Motor Expo ส่งผลให้มี ปริมาณการชำระภาษียรถยนต์โดยรวมสูงขึ้นกว่าปีก่อน 3.65%



2.2

2.3

ภาษีเบียร์

จัดเก็บได้ 6,362.74 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 36.22 ล้านบาท หรือ 0.57% และต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,805.24 ล้านบาท หรือ 22.10% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้ต่ำกว่า ประมาณการ เนื่องจากปริมาณการบริโภคเบียร์ดิบโตต่ำกว่า ที่ประมาณการไว้



ภาษีสุรา

จัดเก็บได้ 5,623.54 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,685.50 ล้านบาท หรือ 42.80% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 215.25 ล้านบาท หรือ 3.98% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน และประมาณการ เนื่องจากการบริโภคสุรามีอยู่ในช่วง High Season และผู้ประกอบการเร่งการผลิตเพื่อรองรับเทศกาลวันตรุษจีน และวันสงกรานต์ โดยเฉพาะผู้ผลิตสุรากลุ่มไทยเบฟฯ ที่มีปริมาณการชำระภาษีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 66.77%



2.4

2.5

ภาษียาสูบ

จัดเก็บได้ 5,497.81 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 1,486.75 ล้านบาท หรือลดลง 21.29% ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 948.42 ล้านบาท หรือลดลง 14.71% สาเหตุที่จัดเก็บภาษียาสูบ ได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากการเดือนมกราคมที่ผ่านมาผู้ประกอบการ ได้มีการชำระภาษียาสูบไว้สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงประมาณ 1,200 ล้านบาท ส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีการชะลอการชำระภาษียาสูบลง



ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ

วีระเชษฐ จรรยากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องนี้เป็นเรื่องประกอบธุรกิจแล้วฟ้องร้องกัน ใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอเอกสารไปแก้คดีกันในศาล ได้หรือไม่ไปดูครับ

นายลูกตาลมีหนังสือถึงเทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอข้อมูลการสร้างโรงแรม รวม 8 รายการ เพื่อดำเนินคดีต่อศาล เนื่องจากนายลอยแก้วเป็นโจทก์ฟ้องนายลูกตาลเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา กรณีนายลูกตาลก่อสร้างโรงแรมไม่เป็นไปตามสัญญา ได้แก่ แบบคำขออนุญาต เอกสารยกเลิกแบบ เอกสารตรวจสอบราคา เอกสารการตรวจสอบอาคาร ฯลฯ แต่เทศบาลฯ มีหนังสือแจ้งเปิดเผย 3 รายการ ปฏิเสธ 5 รายการด้วยเหตุผลว่านายลูกตาลมีเอกสารอยู่ในการครอบครองแล้ว บางรายการเทศบาลฯ ไม่มีเอกสาร บางรายการเจ้าของผู้ออกแบบเดิมไม่อนุญาตให้เปิดเผย บางรายการอยู่ระหว่างเทศบาลฯ หรือไปที่อำเภอ นายลูกตาลจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสาร 5 รายการที่ปฏิเสธโดยแจ้งว่า ได้ส่งข้อมูลข่าวสารที่ปฏิเสธไม่เปิดเผยให้นายลูกตาลต่อศาลแล้ว ตามคำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายการตามอุทธรณ์มี 5 รายการ คือ รายการที่ 1 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมอยู่แล้วสบาย รายการที่ 2

เอกสารยกเลิกแบบคำขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม รายการที่ 3 เอกสารเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รายการที่ 4 เอกสารการขอแก้ไขแบบจากผู้ออกแบบเดิมเป็นแบบใหม่ และรายการที่ 5 หนังสือที่เทศบาลเมืองเก่า หรือไปที่อำเภอเมือง ทั้ง 5 รายการนี้ เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานรัฐ ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการพิจารณาก่อสร้างอาคาร การแต่งตั้งและยกเลิกผู้ควบคุมการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบ และการตรวจสอบอาคารเสร็จสิ้นแล้ว การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเพื่อนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิของตน การเปิดเผยแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว จึงวินิจฉัยให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง 5 รายการ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องให้นายลูกตาล

หากมีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ หรือไปได้นะครับ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 0 2283 4678 www.oic.go.th

"เปิดเผยเป็นเรื่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"



ครอบครัวที่อบอุ่น จะต้องทำอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ

เชื่อว่าหลายคนต่างมีครอบครัวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็ครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ก็ตาม ซึ่งการเป็นครอบครัวที่ดีสามารถทำให้เป็นไปดีจากการกระทำของเราเองเริ่มจากพ่อและแม่ก่อนเลย ต้องเป็นตัวอย่างเป็นที่ดีให้ลูกได้เห็นและเข้าใจในการกระทำต่างๆ ได้อย่างชัดเจน การอบรมสั่งสอนลูกของเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง ดุ ตี อย่างเดียว สมัยนี้ไม่มีใครตีลูกกันแล้ว แต่จะใช้วิธีที่ว่า ดัดนิสัย หรือด้วยคำพูดที่ทำให้สำนึกผิด มีหลายรูปแบบในการที่จะทำให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์แบบ เช่น

1. เริ่มทำก่อนเลยให้ลูกได้เห็นว่าการเป็นผู้หน้าที่ดีนั้นเป็นอย่างไร การกระทำเป็นการสอนได้อย่างหนึ่ง ซึ่งจะดีกว่าการที่ไปพูด ไปว่าให้เด็กทำแบบนี้ แบบนั้น พ่อและแม่ควรเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ดีเสียก่อน ก่อนจะไปสอนให้ลูกนั้นเป็นคนดี เพื่อจะได้เป็นผู้หน้าที่ดีให้กับครอบครัวต่อไปอีกในภายภาคหน้า
2. การตามใจคนในครอบครัว การตามใจในที่นี้คือ การที่คนในครอบครัวอยากจะทำอะไรก็ได้ ที่บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ก็ยังไม่ห้ามกัน ยิ่งปล่อยให้ทำต่อไปนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด และควรห้ามไว้หรือจัดการกระทำแบบนั้น หรืออยากได้ของสวยหรูราคาเกินตัวเอง คนในครอบครัวแล้ว ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยสำหรับครอบครัวที่ดี จะทำให้เกิดหนี้สิน และปัญหาอื่นๆ ตามมา จนทำให้ครอบครัวมีการทะเลาะ มีปากมีเสียงกันได้เลย
3. กิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว นี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวหนึ่งได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากที่สุด กิจกรรมอะไรก็ได้ ที่ต้องทำร่วมกัน จะต้องว่าเป็นการใกล้ชิดของคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น บางครอบครัวต้องออกไปทำงานแต่เชากว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดค่ำ จึงทำให้ไม่มีเวลาให้กันเลยในครอบครัว การหาเงินไม่ใช่เรื่องดีสำหรับครอบครัวไม่ว่าจะครอบครัวใหญ่หรือเล็กก็จะมีผลเสียเช่นกัน ดังนั้นแนะนำให้หาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันให้มากที่สุด



ขอบคุณบทความจาก www.signaturesforsoldiers.com

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่งและสังกัด	จำนวนคดี	เงินค่าปรับ	หมายเหตุ
ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ					
1	พ.อ.อ.วุฒิชัย พงษ์ชัย	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	23	770,888.38	• คดีสุรา ปรับ 11 คดี • คดียาสูบ ปรับ 12 คดี
2	นายวิฑูรย์ ย่อมเจริญ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ	11	532,995.20	• คดียาสูบ ปรับ 11 คดี
3	นายวิรัตน์ เกศชัยชนา	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	10	450,993.76	• คดียาสูบ ปรับ 10 คดี
นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ					
1	นายธีรพงศ์ อินทระ	นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ	7	4,244,580.00	• คดีน้ำมัน ปรับ 4 คดี • คดีรถยนต์ ปรับ 2 คดี • คดีแบตเตอรี่ ปรับ 1 คดี
2	นายชินพร ลิกธรรม	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	4	3,416,951.75	• คดีสุรา ปรับ 1 คดี • คดียาสูบ ปรับ 3 คดี
3	นายนเรศ ทองเต็ม	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	15	950,818.80	• คดีสุรา ปรับ 2 คดี • คดียาสูบ ปรับ 10 คดี • คดีน้ำมัน ปรับ 1 คดี • คดีแบตเตอรี่ ปรับ 2 คดี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้กำหนดสิทธิสำคัญ แก่ประชาชน ดังนี้

สิทธิได้รู้ (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรที่ดำเนินงาน
2. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธิตำเนินงาน
3. สถานที่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย ที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) กำหนด

สิทธิตรวจสอบ (ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่เอกชน

5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/โดยมติคณะรัฐมนตรี
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

สิทธิร้องเรียน (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจสอบตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา 17 หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็ให้ขยายเวลาได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ กรมสรรพสามิตจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ขึ้นภายในห้องสมุด กรมสรรพสามิต ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้โดยตรงที่ห้องสมุดกรมสรรพสามิต อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น 1 เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ โทร. 0 2241 5600 ต่อ 51614 www.excise.go.th

มุมมองออนไลน์

การประชุมการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าและบริการ ครั้งที่ 5/2562

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าและบริการ ครั้งที่ 5/2562 โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบราชการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมไมด้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

กรมสรรพสามิตแถลงข่าว เรื่อง การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดมลพิษ PM

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบราชการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต และนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต แถลงข่าวเรื่อง การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดมลพิษ PM ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562



การประชุม เรื่อง พิจารณาแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูกาลผลิต 2561/2562 (ครั้งที่ 4)

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม เรื่อง พิจารณาแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูกาลผลิต 2561/2562 (ครั้งที่ 4) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562



การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562



กลุ่มเกษตรกรปาล์มน้ำมันเจ้าพบ อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับนายมนัส พุทธิรักษ์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรปาล์มน้ำมัน เพื่อขอขอบคุณที่ใช้มาตรการทางภาษีในการปรับลดอัตราภาษีรถยนต์กระบะและรถยนต์กระบะ 4 ประตูที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ (บี 20) ซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นผลผลิตภายในประเทศ พร้อมทั้งขอให้ผลักดันผ่านกฎหมายโดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสามารถจำหน่ายปาล์มได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5 กรมสรรพสามิต





แจ้งเบาะแส

ผู้กระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต **ตลอด 24 ชั่วโมง**

www.excise.go.th

สายด่วน

1713

ทุกคำถามมีคำตอบ

- เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
- บริการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกรมสรรพสามิต
- แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ



กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2241-4778 <http://www.excise.go.th>

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2521
ไปรษณีย์เขตดุสิต

สิ่งตีพิมพ์

ติดต่อรับหนังสือได้ฟรี...ที่กองบรรณาธิการ Excise Newsletter 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ 55732 โทรสาร 0-2241-4778